

อก.มพล

๕ ต่อจากหน้า 1

จ.เชียงราย กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ยึดเขื่อกันมานานกว่า 7 ปี ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้น ลำสุดชาวบ้านโวยมหาวิทยาลัยถกกันแก๊งเรื่องที่ดินบันดลโทสะตะโกนคำ ร้องอธิการฯ เหตุบานปลายชาวบ้านถูกแจ้งข้อหาอุหมันซึ่งหน้า

●เรื่องเก่าเล่าใหม่

เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องตั้งแต่ปี 2541 นายขยยุทธ เจริญชวลิตกุล และนางศุภิยา พงศ์ ทาแกง ภรรยา มีที่ดินจำนวน 9 ไร่เศษ อยู่ในมมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเป็นโฉนดที่ดิน มีนายขยยุทธ เจริญชวลิตกุล เป็นผู้ถือครอง ซึ่งขณะนั้น ทางมหาวิทยาลัยเสนอมอบเงินจำนวน 488,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินผืนดังกล่าวทั้งหมด แต่นายขยยุทธเห็นว่าราคาถูกจึงไม่ตกลง แต่ได้ยื่นข้อเสนอในราคาไร่ละ 120,000 บาท ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ตกลงเช่นกัน

นายขยยุทธ เจริญชวลิตกุล กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีการล้อมรั้วทั้ง 4 ด้าน ปิดทางเข้าออกที่ดินผืนดังกล่าว รวมทั้งถมดินปิดถนนทางสาธารณประโยชน์เดิมที่ติดกับที่ดิน เพื่อปรับพื้นที่ทำเป็นสนามกีฬาากลางของมหาวิทยาลัย ตนจึงฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องราคาที่ดินและขอเปิดทางสาธารณประโยชน์จนถึงปัจจุบันปี 2547 เรื่องดังกล่าวยังดำเนินอยู่ในชั้นศาล

●ที่ดินเจ้าปัญหา

นายขยยุทธ กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 ตนและภรรยาได้ขับรถเข้าไปดูความเรียบร้อยของที่ดินผืนดังกล่าว กลับพบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการนำดินมาถมรอบรั้วที่ล้อมปิดที่ดินไว้สูงกว่า 1 เมตร ซึ่งที่ดินผืนดังกล่าวด้านหนึ่งติดลำเหมือง ทำให้เกิดน้ำขังในที่ดิน และขณะนั้น ผศ.ดร. วันชัย ศิริชัยชนะ อธิการบดีและ ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ กำลังเดินตรวจงาน ด้วยความข้องใจนางศุภิยาพงศ์ ทาแกง ภรรยาของตน จึงเข้าไปถามว่า ทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไร แต่กลับไม่ได้รับคำตอบหรือคำชี้แจงใดๆ จากอธิการบดี จากนั้น ผศ.ปริตนา ได้เข้ามาชี้แจงว่า ผมจะทำอย่างไรก็ได้ มันเป็นที่ของมหาวิทยาลัย จากนั้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันกลับไปขึ้นรถ แต่ภรรยาของตนเมื่อไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนจึงเกิดบันดลโทสะและตะโกนคำขึ้นมาเรื่อยๆ ว่า "ไอ้หน้า..."

●ถูกฟ้องไม่รู้ตัว

นางศุภิยาพงศ์ กล่าวเสริมว่า จากนั้นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ตนได้รับหนังสือเชิญตัวไปสอบปากคำ จาก ร.ต.อ.ประจวบ แก้วโก พงศ.(สบ.1) สก.อ.เมือง จ.เชียงราย สาขาย่อยบ้านคู่ ซึ่งได้เรียกตนไปปรับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำ กรณีที่ ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน ได้มอบหมายให้นายเรืองฤทธิ์ ธรรมรส ฝ่ายนิติกร เข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอุหมัน ซึ่งหน้า ซึ่งตนได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เนื่องจากตนเกิดบันดลโทสะตะโกนคำขึ้นมาเรื่อยๆ โดยไม่ได้เอ่ยชื่อใคร ซึ่งขณะนั้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปแล้ว ดังนั้นถือว่าเป็นการอุหมันซึ่งหน้าไม่ได้ และตนจะขอต่อสู้คดีจนถึงที่สุด

●ร้องอธิการฯ แจง

ต่อมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 ผู้สื่อข่าวได้รับการชี้แจงจาก ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า เรื่องที่ดินในอดีตมหาวิทยาลัยได้มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับเจ้าของที่ดิน ที่มีเอกสารสิทธิ์ไร่ละ 50,000 บาท ที่นาไร่ละ 20,000 บาท ส่วนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่มีดินไม่ปลูกอยู่ก็จะชดเชยเป็นค่าอาญาสิทธิ์ดินละ 400 บาท โดยเงินทั้งหมดนั้นเป็นเงินที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดหาเองทั้งหมด ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด แต่นายขยยุทธไม่ยอมรับเงินจำนวนดังกล่าว กลับเรียกร้องในราคาสูงกว่ารายอื่น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเห็นแล้วว่าไม่ควรเนื่องจากไม่มีงบประมาณมากขนาดนั้น และถ้าหาก

มหาวิทยาลัยยอมจ่ายให้จริง รายอื่นๆ ที่รั้วก่อนหน้านี้ ถ้าทราบเรื่องก็จะเกิดการเรียกต่างๆ ตามมาก็

●ไม่ถือสาถูกด่า

ส่วนการล้อมรั้วรอบที่ดินนั้น ผศ.ปริตนาชี้แจงว่า ทางมหาวิทยาลัยล้อมเพื่อป้องกันใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่ดินผืนนั้น แต่กลับถูกว่ามหาวิทยาลัยถกกันแก๊งชาวบ้าน พร้อมกับศาล และต่อมามหาวิทยาลัยมีโครงการสนามกีฬากลางขึ้นจำเป็นต้องมีการปรับพื้นที่เพื่อความเหมาะสม แต่คนงานได้นำดินวางถมรอบๆ รั้ว ทำให้เป็นการไปปิดทวารเหมืองเป็นเหตุให้เกิดน้ำขัง ซึ่งขณะนั้นตนอธิการบดีได้ลงไปตรวจงาน ก็ได้มีการสั่งให้ดินออกเพื่อระบายน้ำแล้ว เป็นจังหวะเดียวกับนายขยยุทธและนางศุภิยาพงศ์ เข้ามาดูและได้เข้ามาสอบถามกับอธิการบดีว่า ทำอย่างไรหมายความว่าอย่างไร ต้องการอะไร ซึ่งอธิการบดีไม่อยากจะพูดเรื่องนี้จึงเลี่ยงเดินหนี ตนจึงเข้าใจว่า เราทำในที่ดีของเรา เป็นที่ของวิทยาลัย และไม่อยากจะพูดอะไรอีก เพราะจะเกิดการทะเลาะวิวาทจึงได้เดินจะกลับไปที่รถ แต่กลายเป็นว่าไปสร้างความไม่พอใจให้ทั้ง 2 คน โดยนางศุภิยาพงศ์ ได้ตะโกนด่า "ไอ้หน้า..." โดยได้มีการเอ่ยชื่อตนด้วย ซึ่งเวลานั้นมีคนงานทำงานอยู่ด้วยหลายคน ที่ได้ยินเหมือนกันหมด ซึ่งตนสามารถเรียกเป็นพยานได้ "ความจริงแล้วผมไม่ได้คิดถึงความแต่อย่างใด ผมไม่ถือสา เพราะที่ผ่านมว่าผมก็โดนด่ามาเยอะ แต่ผมอยากให้อ่านรับรู้ไว้ด้วยก็เท่านั้น" ผศ.ปริตนา กล่าวในที่

ส่วนความลับหน้าในเรื่องของคดีเจ้าหน้าที่ได้มีการเรียกทั้ง 2 ฝ่ายมาสอบปและจะได้เร่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป